



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท
ทั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ มาใช้กับ
การประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

สำนักการแพทย์ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่อง
ของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/หน่วยงาน	ได้รับการคัดเลือกให้ ประเมินเพื่อรับเงินประจำ ตำแหน่งจำนวน (บาท)
๑	นางรัตนา สิรินธรรมกุล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๑๕๔)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๑๕๔) ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง- ประชารักษ์ สำนักการแพทย์	๓,๕๐๐

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายสุรินทร์ กู้เจริญประสิทธิ์)

รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางรัตนา สิริธนธรรมกุล
เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยตั้งครรภ์นอกมดลูกที่ได้รับการผ่าตัดผ่านกล้องวีดีทัศน์แบบไร้แผล
ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๓ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕)
ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ด้านการพยาบาล (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๑๕๔)

สังกัด ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช แบบไร้แผลหน้าท้อง ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ในทางการแพทย์ที่ช่วยลดปัญหาเรื่องแผลผ่าตัด การเกิดพังพืด และการเกิดไส้เลื่อนหลังผ่าตัดได้ดียิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการผ่าตัดทุกชนิดย่อมมีความเสี่ยง การที่จะเลือกการผ่าตัดวิธีใดนั้นขึ้นอยู่กับข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ของผู้ป่วยแต่ละราย ซึ่งทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะทำการผ่าตัด ร่วมกับการตัดสินใจของผู้ป่วยเป็นสำคัญ เพราะฉะนั้นผู้ป่วยควรศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกผ่าตัดโดยวิธีใดทุกครั้ง

ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้ศึกษาจึงได้ให้ความสนใจทำการศึกษาเรื่องดังกล่าวเพื่อใช้เป็นแนวทางในการให้การพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กรณีศึกษา หญิงไทย อายุ ๒๕ ปี สถานภาพสมรส คู่ อาชีพรับราชการ มาโรงพยาบาลด้วย

อาการ มีเลือดออกทางช่องคลอดกระปริดกระปรอย สามสัปดาห์ที่แล้วประจำเดือนไม่มา วันนี้ปวดท้องเพิ่มขึ้น และมีเลือดออกทางช่องคลอดจึงไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล แพทย์ตรวจปัสสาวะหาการตั้งครรภ์ พบว่ามีการตั้งครรภ์ ทำอัลตราซาวด์ทางหน้าท้องพบว่ามีครรภ์ที่ค่อนข้างต่ำ แพทย์รับไว้เป็นผู้ป่วยในที่หอผู้ป่วยสูตินรีเวชกรรม รับไว้นอนโรงพยาบาลวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๒๑.๐๐ นาฬิกา (H.N.๔๔๓๕/๕๕,A.N.๒๑๐๕๒/๕๕) สัญญาณชีพแรกรับ อุณหภูมิ ๓๖.๔ องศาเซลเซียส ชีพจร ๙๐ ครั้ง/นาที หายใจ ๒๐ ครั้ง/นาที ความดันโลหิต ๑๒๐/๘๐ มิลลิเมตรปรอท ผู้ป่วยอยู่ในความดูแลตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เยี่ยมผู้ป่วยก่อนผ่าตัดเพื่อให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับการผ่าตัด การปฏิบัติพบว่า การให้การพยาบาลในการเตรียมตัวก่อนผ่าตัดเป็นการเตรียมสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยและญาติ ผู้ป่วยมีความวิตกกังวลและกลัวการผ่าตัด สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ป่วยด้วยการพูดคุย ปลอบโยนให้กำลังใจ ให้ความรู้เกี่ยวกับการผ่าตัด เหตุผลของการผ่าตัดให้ผู้ป่วยเข้าใจ ตอบข้อซักถามต่างๆ รับฟังปัญหาของผู้ป่วยและญาติด้วยสีหน้าท่าทาง และน้ำเสียงที่แสดงความเห็นอกเห็นใจ กระตือรือร้นที่จะให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้ผู้ป่วยคลายความวิตกกังวล มีกำลังใจ ให้ความร่วมมือ และพร้อมที่จะทำผ่าตัด แนะนำการปฏิบัติตัวก่อนผ่าตัด

ขณะผ่าตัดผู้ป่วยมีโอกาสเกิดการติดเชื้อที่แผลผ่าตัดเตรียมห้องผ่าตัดและอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการผ่าตัด โดยการเช็ดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ตรวจอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ซึ่งผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อโรคแล้วให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อป้องกันการติดเชื้อของแผลผ่าตัด ใช้ผ้านุ่มๆผูกมัดแขน ขาของผู้ป่วยไว้กับเตียง โดยไม่ผูกรัดแน่นเกินไป ปรับเตียงด้วยความระมัดระวังและบอกผู้ป่วยทุกครั้งที่ทำให้การพยาบาล เพื่อป้องกัน

ไม่ให้ผู้ป่วยตกเตียง ชักถามผู้ป่วยถึงประวัติ การแพ้ยาต่างๆ ตรวจสอบดูวันหมดอายุของยาก่อนใช้กับผู้ป่วย เพื่อป้องกันการแพ้ยา จัดเรียงเครื่องมือตามลำดับการใช้ก่อนหลังขณะผ่าตัด ส่งเครื่องมือผ่าตัดตามขั้นตอน ด้วยเทคนิคปราศจากเชื้อด้วยความแม่นยำ เพื่อความรวดเร็วในการทำผ่าตัดและความปลอดภัยของชีวิตผู้ป่วย และหลังผ่าตัดทำให้ความรู้และการสร้างความมั่นใจในการดูแลตนเองเมื่อกลับไปอยู่บ้าน โดยให้คำแนะนำ เรื่องการสังเกตอาการผิดปกติ ให้มาพบแพทย์ทันทีก่อนวันนัด พร้อมทั้งอธิบายให้เห็นความสำคัญของการมาตรวจตามนัด ๑ สัปดาห์หลังจากออกจากโรงพยาบาลแก่ผู้ป่วยและญาติ

หลังจากผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดเรียบร้อยแล้วพยาบาลให้การดูแลอย่างต่อเนื่องหลังผ่าตัดในเรื่อง การดูแลแผลผ่าตัดเพื่อป้องกันการติดเชื้อที่แผล และไม่สุขสบายจากการปวดแผล จนกระทั่งแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ไม่พบภาวะแทรกซ้อนใด ๆ หลังผ่าตัด รวมระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาล ๓ วัน ให้ความรู้และสร้างความมั่นใจในการดูแลตนเองเมื่อกลับไปอยู่บ้าน โดยให้คำแนะนำการปฏิบัติตนเมื่อกลับบ้าน เรื่องการสังเกตอาการผิดปกติ พร้อมทั้งอธิบายให้เห็นความสำคัญของการมาตรวจตามนัด ๑ สัปดาห์หลังจากออกจากโรงพยาบาลแก่ผู้ป่วยและญาติ ผู้ป่วยและญาติเข้าใจและสามารถปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง จึงทำให้มีผลสัมฤทธิ์

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. เป็นการพัฒนาตนเองโดยการศึกษาค้นคว้าเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์
๒. ผู้ป่วยและญาติมีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวก่อน ขณะและหลังผ่าตัด ลดความวิตกกังวลเกี่ยวกับการผ่าตัด
๓. ผู้ป่วยและญาติเกิดความพึงพอใจและมั่นใจในการให้บริการของห้องผ่าตัด
๔. เพื่อเป็นแนวทางในการให้การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดถุงน้ำดีโดยวิธีผ่านกล้องวิทัศน์

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ แผนการสอนเรื่องการปฏิบัติตัวก่อนผ่าตัด ขณะและหลังผ่าตัดผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด การตั้งครุภัณฑ์นอกมดลูกแบบไร้แผล

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการผ่าตัด การปฏิบัติตัวก่อน ขณะและหลังผ่าตัด แก่ผู้ป่วยและญาติ
๒. เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถปฏิบัติตัวก่อนผ่าตัด ขณะผ่าตัดและหลังผ่าตัด ได้อย่างถูกต้อง
๓. เพื่อลดความวิตกกังวลของผู้ป่วยและญาติต่อการผ่าตัด

เป้าหมาย

๑. ผู้ป่วยมีความรู้เรื่องการผ่าตัด ให้ความร่วมมือเมื่อเข้ารับการผ่าตัด
๒. ผู้ป่วยเข้าใจ และปฏิบัติตัวก่อนผ่าตัด ขณะผ่าตัดและหลังผ่าตัด ได้อย่างถูกต้อง
๓. ผู้ป่วยคลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับการผ่าตัด พร้อมทั้งจะเข้ารับการผ่าตัด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยและญาติมีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวก่อน ขณะและหลังผ่าตัด ลดความวิตกกังวลเกี่ยวกับการผ่าตัด
๒. ผู้ป่วยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด
๓. ผู้ป่วยและญาติเกิดความพึงพอใจและมั่นใจในการให้บริการของห้องผ่าตัด
๔. เป็นการพัฒนาตนเองโดยการศึกษาค้นคว้าเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์